

เหยื่อ'ลิขสิทธิ์'ไฟล์แจ่งอีก 'บิกิต'เดือดล่อซื้อกระทง 'สมศักดิ์'สั่งช่วยเหลือเหยื่อละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งเรื่องคดี-ประกันตัว (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1 ล่อซื้อกระทง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กท.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงแนวปฏิบัติการล่อซื้อสินค้าลิขสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเกิดข้อสงสัยในสิ่งคัมภีร์จะเป็นช่องว่างในการเอาเปรียบประชาชนว่า ต้องไปดูว่าเป็นการล่อซื้อหรือล่อให้กระทำผิด เพราะสองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การล่อซื้อเป็นการล่อเพื่อหาพยานหลักฐานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่การล่อเพื่อให้กระทำความผิดครั้งนี้ไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ชี้แจงแล้วว่าคดีนี้เข้าข่ายการกรรโชกทรัพย์ ได้กำกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เกิดความชัดเจน

“หลายอย่างอาจจะเพราะเหยื่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทุกคนต้องศึกษาให้ดีที่จะทำอะไรต่างๆ เพราะวันนี้การหลอกลวงมีมากขึ้น อย่างเรื่องแชร์ลูกโซ่ ก็มีข่าวออกมาอีก อยากรู้เตือนประชาชน เพราะกฎหมายมีอยู่แล้ว ถ้ามีผลกระทบบอะไรให้ร้องเรียนเข้ามาก็สามารถดำเนินการได้ทันที” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว และว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็อย่าไปกระทำความผิดแบบนี้ ถ้าใครทำผิดก็ต้องถูกลงโทษ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์กรณีเด็กอายุ 15 ปี ถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ล่อซื้อจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากเด็กหญิงคนดังกล่าวได้ประดิษฐ์กระทงติดรูปการ์ตูน ถูกเรียกเงินค่าปรับ 50,000 บาท แต่สุดท้ายตกลงจ่ายค่าปรับเหลือ 5,000 บาท ว่าได้สั่งการให้ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาไปช่วยเหลือเยาวชนที่ถูก

แจ้งความและผู้ปกครอง นอกจากนั้นได้สั่งการให้ไปช่วยผู้ตกเป็นเหยื่อรายอื่นที่ถูกกระทำในลักษณะดังกล่าวด้วย หากรายใดอยู่ควบคุมตัวไว้ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะให้นำเงินจากกองทุนยุติธรรมไปประกันตัว เนื่องจากเจ้าของลิขสิทธิ์จริงไม่ได้ต้องการให้มีการดำเนินคดีอย่างนั้น

นายสมศักดิ์กล่าวว่า หากมีความชัดเจนว่าคนที่ไปแจ้งความไม่ได้รับมอบอำนาจจริง ผู้เสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับคนที่หลอกลวงได้ ตามแนวทางของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม พร้อมขอให้ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังหากพบกรณีในลักษณะเช่นนี้ให้เข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็วที่สุด

ที่ สภ.เมืองนครราชสีมา เมื่อเวลา 10.00 น. ครอบครัวเด็กสาววัย 15 ปี ที่ถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ล่อซื้อจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมกลุ่มผู้เสียหายอีกกว่า 20 ราย ที่ถูกตัวแทนลิขสิทธิ์เรียกปรับค่าลิขสิทธิ์การ์ตูน เข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สภานายความจังหวัดนครราชสีมา เพื่อคัดกรองว่าผู้ที่ถูกจับกุมรายใดกระทำผิดจริง และผู้ถูกจับกุมรายใดเข้าข่ายถูกรับประกันทรัพย์ ก่อนจะแจ้งความดำเนินคดีกับตัวแทนลิขสิทธิ์ในข้อหากรรโชกทรัพย์

เบื้องต้นผู้เสียหายทั้งหมดให้การค่อนข้างตรงกันว่า ได้รับจ้างทำกระทง สติ๊กเกอร์ เสื้อยืด เคสโทรศัพท์มือถือ แก้วน้ำ และดอกไม้พลาสติกเป็นรูปการ์ตูนขายผ่านทางเฟซบุ๊ก และถูกว่าจ้างล่อซื้อให้ทำสินค้ามาส่งมอบให้กับผู้ล่อซื้อ ก่อนจะถูกจับกุม และเรียกค่าเสียหายรายละ 5,000-100,000 บาท ซึ่งพฤติกรรมการล่อซื้อสินค้าจะคล้ายๆ กัน คือจะถูกติดต่อล่อซื้อโดยลูกค้าที่เป็นผู้หญิงทำการโอนเงินค่ามัดจำให้ก่อนส่วนหนึ่ง และเมื่อถึงเวลานัดส่งมอบสินค้าก็จะถูกกลุ่มชายที่ยังตัวว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม

ฐานละเมิดลิขสิทธิ์

ด้านนายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภานายความจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ทนายความอาสาประมาณ 20 คน เข้าคัดกรองข้อมูลผู้เสียหายที่ สภ.เมืองนครราชสีมา โดยมีผู้เสียหาย 22 คน รวมเด็กสาวอายุ 15 ปี ตัวเลขความเสียหายกว่า 4 แสนบาท ทั้งนี้ ได้ทนายอาสาประชุมเพื่อสรุปข้อเท็จจริงแต่ละรายของผู้เสียหาย เพื่อเตรียมจะแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มตัวแทนดังกล่าว 4 ข้อหา คือ 1.แจ้งความเท็จ 2.ปลอมและใช้เอกสารปลอม กรณีอ้างหนังสือของบริษัทที่เป็นลิขสิทธิ์ที่ภายหลังบริษัทออกประกาศระบุว่าไม่เคยมอบอำนาจจับกุม 3.กรรโชกทรัพย์ 4.กักขังหน่วงเหนี่ยว

“ในส่วนของเด็กสาวอายุ 15 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบปากคำ ซึ่งเตรียมจะแจ้งความกลับข้อหากรรโชกทรัพย์ ส่วนผู้เสียหายรายอื่นอีก 21 ราย หากประชุมทนายอาสาและมีความชัดเจน จะไปแจ้งความกลับในวันที่ 8 พฤศจิกายน” นายพรเทพกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัชร เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้มาขอซื้อกระทง 1 ใบ จากเด็กสาววัย 15 ปี ในราคาใบละ 5,000 บาท โดยนายวัชร ระบุว่า ได้รับมอบหมายจากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายจตุร์ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มาช่วยเหลือ ขณะที่นายอัคชชา พรหมสูตร อดีตสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า และนายสุนทร สุวรรณชาติ นักธุรกิจหนุ่ม ร่วมมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับเด็กสาววัย 15 ปี เพื่อเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

พ.ต.อ.วิรัช ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีเด็กสาววัย 15 ปี ถูกจับฐานทำกระทงละเมิดลิขสิทธิ์ว่า มาดูรายละเอียดกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก หากพบว่าผู้ที่เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ไม่ได้ถูกแต่งตั้งจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์จริง จะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด และเงินที่ได้เรียกร้องไปทั้งหมดนั้นได้จ่ายต่อไปถึงใครบ้าง ก็จะต้องมีการสอบสวนทั้งต่างประเทศและในประเทศ แต่หากเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์

จริงจะดูว่าการจับกุมและการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายหรือไม่

ขณะที่นายประจักษ์ โภธิผล ตัวแทนลิขสิทธิ์บริษัทการ์ตูนแห่งหนึ่ง ซึ่งแจ่งสื่อมวลชนที่ร้านกาแฟในซอยลาดพร้าว 15 กรณีแจ่งเอาผิดกับเด็กสาววัย 15 ที่ทำกระทงละเมียดลิขสิทธิ์ว่า กรณีบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ว่าไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดเข้าจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั้น เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นฝ่ายดูแลการจัดจำหน่าย ส่วนบริษัท เวิร์ชเชค จำกัด ที่ตนเป็นพนักงานนั้น เป็นฝ่ายปราบปรามโดยตรงที่ได้รับมอบอำนาจจากประเทศญี่ปุ่น และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้านลิขสิทธิ์

“กรณีของเด็กคือ การทำซ้ำและดัดแปลง ลวดลายตัวการ์ตูน โดยใช้เฟซบุ๊กชื่อ อายจำ โปสเตอร์รูปกระทงที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา และมีคนสั่งซื้อ ก่อนที่ทีมงานจะเห็น จึงติดต่อไปในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน จากนั้นเมื่อตำรวจเชิญตัวเด็กมาโรงพักเพื่อเราจ่าไกลเกลี่ยความเสียหายแล้ว ผมในฐานะผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิในการตัดสินใจทางคดี และเห็นแก่เด็กจึงถอนแจ่งความ ส่วนเงิน 5,000 บาท ถือเป็นค่าเสียหายที่ต้องส่งให้กับบริษัทตามสิทธิ โดยผมมีรางวัลนำจับมูลค่าต่ำกว่า 50 เปรอเซ็นต์” นายประจักษ์กล่าว และว่า ยืนยันว่าไม่ใช่คนที่สั่งจ้องกระทงกับเด็กเพื่อให้มาถูกจับกุม และหากทางครอบครัวหรือบุคคลใดจะแจ่งความกลับ เนื่องจากมองว่าเป็นแก๊งตกรักก็ยินดี เพราะบริสุทธิ์ใจและมีหลักฐาน รวมถึงหนังสือมอบอำนาจที่ไม่สามารถขายให้กันได้ ส่วนที่มีข่าวลือว่าจะนำเงินจำนวน 5,000 บาทคืนนั้นก็ไม่เป็นความจริง เพราะหากนำเงินไปคืนก็เท่ากับเป็นผู้ผิดเสียเอง

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝั่ง ก.พ.) นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือจากนายสงกรานต์ อัจฉริยะทรัพย์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจว่า เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ กรณีการจับกุมเด็กสาววัย 15 ปี ที่ถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ล่อซื้อจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

น.ส.พลับพลึง คงนิล อยู่บ้านเลขที่ 17 หมู่ 7 บ้านใหม่ ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี แม่ค้าขายเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีลูกค้าผู้ชายมายื่นดูชุดนอนลายเปิด “ซูก้า ดัก” ซึ่งเป็นรูปเปิดสีเหลือง 5 ชุด ก่อนจะจากไปและกลับมาพร้อมกับเพื่อน มาขอซื้อชุดนอนลายเปิด 1 ชุด ช่วงจังหวะที่ทำการจ่ายเงิน มีการถ่ายรูปและคนที่จ่ายเงินบอกว่า เป็นเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์ของบริษัทที่ผลิตเสื้อยี่ห้อนี้ นำมาขายโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเชิญตัวไปที่ สภ.เมืองราชบุรี จากนั้นมีการพูดคุยกัน

น.ส.พลับพลึง กล่าวว่า ผู้ชายคนดังกล่าวเรียกเงิน 80,000 บาท กับ 5 ชุดนอน แต่ตนไม่มี จึงพูดคุยต่อรองอยู่นาน สุดท้ายต้องจ่ายเงินไป 10,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีให้กับคนที่มาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนจะปล่อยตัวออกมา ทั้งที่ตนไม่ทราบมาก่อนว่า ชุดนอนเป็นสินค้าลิขสิทธิ์